

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

### ส่งออกข้าวไทยครึ่งปีหลังสดใส คาดส่งออกเดือนละ 5 แสนตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดส่งออกข้าวครึ่งปีหลัง 2564 น่าจะดีขึ้นหลังปริมาณฝนที่ตกตามฤดูกาล ราคาข้าวไทยปรับตัวลง คาดส่งออกได้มากกว่าเดือนละ 500,000 ตัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยในครึ่งปีหลัง 2564 น่าจะดีขึ้น เนื่องจากในปีนี้มีฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวดีขึ้น และส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งจะทำให้ไทยส่งออกได้มากกว่าเดือนละ 500,000 ตัน ประกอบกับอินโดนีเซียคาดว่าจะมีความต้องการข้าวมากขึ้น ในขณะที่ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเวียดนาม

โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 487 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 488-492, 388-392 และ 438-442 เหรียญสหรัฐต่อดัน ตามลำดับ ส่วนข้าวหนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 491 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่ราคาข้าวหนึ่งของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 368-372 และ 441-445 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ขณะที่การคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ไทยสามารถส่งออกได้ในภาวะการแข่งขันในตลาดที่ยังคงรุนแรงและปัญหาด้านค่าระวางเรือและการส่งมอบสินค้าในปัจจุบัน ส่วนการส่งออกข้าวไทยในเดือนเมษายน 2564 มีปริมาณ 327,037 ตัน มูลค่า 6,385 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 8.1% และ 2.0% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 302,668 ตัน มูลค่า 6,262 ล้านบาท โดยในช่วงนี้การส่งออกข้าวของไทยยังไม่ดีขึ้นท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวหนึ่งยังคงสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก ประกอบกับยังคงมีปัญหาด้านการส่งมอบทั้งการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น

โดยส่งผลให้อันดับการส่งออกข้าวไทยหล่นลงอยู่ในอันดับที่ 4 ตามหลังประเทศอินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน โดยในเดือนเมษายน 2564 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 161,273 ตัน เพิ่มขึ้น 84.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศอิรัก ญี่ปุ่น แองโกล่า มาเลเซีย โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณเพียง 52,058 ตัน ลดลง 14.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) มีปริมาณเพียง 62,493 ตัน ลดลงถึง 31.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐ ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ จีน เป็นต้น

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2564) มีปริมาณ 1,458,982 ตัน มูลค่า 28,190.3 ล้านบาท (941.3 ล้านบาทสหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.0% และมูลค่าลดลง 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,113,542 ตัน มูลค่า 43,078.7 ล้านบาท (1,388.1 ล้านบาทสหรัฐ)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ค้นหา “พันธุ์ข้าวใหม่” กู้ส่งออก 4 เดือนไทยตกอันดับ

ต้องยอมรับว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 ไทยส่งออกข้าวได้ 5.7 ล้านตัน ขณะที่ล่าสุดในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2564) ส่งออกเพียง 1.45 ล้านตัน ลดลง 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคยทำได้ 2.11 ล้านตัน ทำให้ไทยตกชั้นมาอยู่ลำดับที่ 4 ของประเทศผู้ส่งออกข้าวโลก รองจากอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน

### ไทยตกอันดับเบอร์ 4 โลก

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า สาเหตุที่ไทยส่งออกได้น้อยลงมาจาก ราคาส่งออกข้าวไทยที่สูงกว่าคู่แข่ง ประกอบกับคุณภาพข้าวไทยลดลง ส่วนประเทศคู่แข่งพัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ตลาดผู้นำเข้ารายใหญ่ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย หันไปนิยมข้าวขาวพื้นนุ่มจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น

“เห็นได้จากฟิลิปปินส์ซึ่งเดิมจะนำเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 2 ล้านตัน ในอดีตรัฐบาลจะนำเข้าจากไทยและเวียดนามสัดส่วน 50 : 50 แต่ปัจจุบันฟิลิปปินส์ปรับให้เอกชนเป็นผู้นำเข้าเอง และผู้บริโภคนิยมทานข้าวขาวพื้นนุ่ม ทำให้ฟิลิปปินส์หันไปนำเข้าจากเวียดนามมากขึ้น โดยปี 2563 ที่ผ่านมานำเข้าข้าวจากเวียดนาม 1.3 ล้านตัน นำเข้าจากไทยเพียง 70,000 ตัน รวมไปถึงตลาดมาเลเซียก็หันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากขึ้น และนำเข้าจากไทยเพียงหลักหมื่นเท่านั้น”

ทั้งนี้ เวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวและข้าวหอมจนเป็นที่นิยมของตลาดมากขึ้นและยังมีราคาถูกหรือแม้แต่อินเดียก็มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวจนเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกัน ขณะที่ผลผลิตข้าวไทย 90% เป็นพันธุ์ข้าวพื้นแข็ง ซึ่งไม่ได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดมากนัก ประกอบกับคุณภาพข้าวไทยก็ลดลง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งมีความหอมลดลงถือเป็นสิ่งที่น่าห่วง ทำให้ตลาดข้าวขาวและข้าวหอมมะลิของไทยถดถอยไปเรื่อย ๆ

### ลุ้นครึ่งปีหลังส่งออกฟื้น

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมยังมองว่าการส่งออกครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นมีโอกาสส่งออกได้เกิน 500,000 ตันต่อเดือน เนื่องจากความต้องการข้าวในครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซียน่าจะมีการนำเข้าและปีนี้ปริมาณฝนตกลงมามากและตรงตามฤดูกาล ทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังและข้าวนาปีน่าจะ “เพิ่ม”

แนวโน้มราคาข้าวไทยช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะปรับลดลงจนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เช่น ข้าวขาวไทยตันละ 460 เหรียญสหรัฐ อินเดีย ตันละ 400 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิไทยตันละ 840 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิเวียดนาม ตันละ 612 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมฯจึงยังคงตั้งเป้าหมายการส่งออกปี 2564 ไว้ที่ 6 ล้านตัน

แต่ทั้งนี้ ยังต้องจับตาดูปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่งออก ทั้งเรื่องค่าเงินบาท ต้นทุนค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น เส้นทางขนส่งไปนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 สหรัฐต่อตู้ขนาด 20 ฟุต จากเดิมที่ 2,500 สหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้สามารถส่งออกได้คล่องตัวมากขึ้น

### หนุนพันธุ์ใหม่

การแก้ปัญหาจุดอ่อนเรื่องพันธุ์ข้าวนี้ ล่าสุดทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประกวดพันธุ์ข้าวใหม่ 3 ชนิด ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวหอมไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยตั้งรางวัลสูงสุด

ถึง 500,000 บาท มุ่งหวังว่าจะสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้น

นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้สมาคมเตรียมใช้ข้าวขาวพื้นนุ่มพันธุ์ กข 79 และ กข 87 เป็นตัวเปรียบเทียบคุณภาพ ส่วนข้าวขาวพื้นแข็งใช้พันธุ์ข้าว กข 41 และ กข 85 เป็นตัวเปรียบเทียบ และข้าวหอมไทยจะใช้พันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 เป็นตัวเปรียบเทียบคุณภาพ

สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้คะแนนนั้น จะพิจารณาตั้งแต่พันธุ์ข้าวการเพาะปลูก ผลผลิต เมล็ดรวมไปถึงคุณภาพข้าวที่ได้ และการหุงด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้จนถึง 30 มิถุนายน 2564 จากนั้นให้ปลูกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จึงจะมีการตัดสิน

“เชื่อว่าการประกวดครั้งนี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สนใจพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับพันธุ์ข้าวไทยในตลาดโลก เพราะต้องยอมรับว่าขีดความสามารถการแข่งขันของไทยลดลงต่อเนื่อง ทั้งด้านราคาและคุณภาพรวมไปถึงผลผลิตต่อไร่ ขณะที่คู่แข่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทำอย่างไรที่ไทยจะแข่งขันได้ การจัดการครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่จะจัดต่อไปทุกปี และหากพันธุ์ข้าวใดชนะการประกวดทางสมาคมจะเร่งผลักดันให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองพันธุ์ เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## “จूरินทร์” ส่งลยูเจรจายขายข้าวไทย เตรียมหารือบังคลาเทศ อีรัก จีน ผ่านออนไลน์

“จूरินทร์” ส่งการกรมการค้าต่างประเทศเดินทางเจรจายขายข้าวไทย ทั้งขายเองในรูปแบบจีทูจี และร่วมมือกับเอกชนขาย เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออก ล่าสุดเตรียมนัดเจรจายผ่านทางออนไลน์ ทั้งบังคลาเทศ อีรัก จีน หลังคุยฟิลิปปินส์และฮ่องกงไปแล้ว สนใจซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ เร่งดำเนินการขยายตลาดข้าวไทย เพื่อผลักดันการส่งออก โดยใช้การเจรจายผ่านทางออนไลน์ กับหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้าข้าวของประเทศต่างๆ เพื่อผลักดันการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการเจรจายกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ให้เพิ่มการนำเข้าข้าวไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าว และนำรายได้เข้าประเทศ

โดยตลาดเป้าหมายที่ต้องเน้น ได้แก่ อินเดีย เอเชีย และบังคลาเทศ เพราะที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อขายข้าว 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งต้องติดตามความคืบหน้า รวมถึงอีรัก ที่มีโอกาส เพราะได้เปิดโอกาสให้ไทยเข้าไปประมูลขายข้าวได้แล้ว และจีนที่มี MOU ซื้อขายข้าวค้างอยู่ เป็นของเก่า 3 แสนตัน ที่ต้องหาทางผลักดันให้จีนซื้อต่อไป

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้เตรียมการเจรจายผ่านทางออนไลน์กับประเทศผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายในการขายข้าว ทั้งการซื้อขายในรูปแบบจีทูจี และการซื้อขายโดยเอกชน โดยมีความคืบหน้า เช่น บังคลาเทศ กำลังอยู่ระหว่างการนัดหมาย มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้บังคลาเทศซื้อข้าวไทยตาม MOU ปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งหากมีความต้องการ ไทยก็พร้อมที่จะขายให้ กับอีรัก เคยเจรจายกันไปแล้ว 1 ครั้งก่อนหน้านี้ และกำลังอยู่ระหว่างการนัดหมายอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า ส่วนญี่ปุ่น กำลังนัดหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาคู่ปรศรคการส่งออกข้าว และจีน ก็มีเป้าหมายที่จะหารือ เพื่อผลักดันให้จีนซื้อข้าวตามสัญญาจีทูจีที่ค้างอยู่ให้ครบต่อไป

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และทูตพาณิชย์ที่ฟิลิปปินส์ จัดประชุมหารือกับผู้นำเข้า ห้างค้าปลีก ผู้กระจายสินค้าข้าวฟิลิปปินส์ ผ่านทางออนไลน์ไปแล้ว มีแนวโน้มที่ฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น หลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกนโยบายจำกัดการนำเข้าข้าวเชิงปริมาณและอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวได้เสรี ส่วนฮ่องกง ได้มีการหารือไปแล้วเช่นเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อข้าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ไทยมีข้าวที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ ตั้งแต่ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี ข้าวคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวสี ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น และยังมีข้าวขาว ข้าวหนึ่ง ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละประเทศได้ รวมทั้งยังมีข้าวพื้นนุ่ม ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด จึงมั่นใจว่าข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการ และไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน ส่วนเรื่องราคา ขณะนี้ถือว่าแข่งขันได้ จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงมาจากเมื่อก่อน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### ส่งสัญญาณ เกษตรกร รับมือราคาข้าว "ขาดง"

“เกรียงศักดิ์” ถอดบทเรียนปี2559 ส่งสัญญาณเกษตรกรรับมือราคาข้าว "ขาดง" ตลาดอิง ข้าวหอม กัมพูชา แขงไทย จับตาโลก ถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงปรับฐานเนื่องจากหลายปัจจัย และจากการประเมินเมื่อต้นปีว่าในปีนี้น่าจะส่งออกข้าวประมาณ 6 ล้านตัน แต่ในขณะนี้ได้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีแล้วปริมาณการส่งออกยังคงมีไม่มาก ซึ่งจากเดิมผู้ส่งออกได้เคยคาดการณ์ไว้ว่า 4 เดือนแรกของปี 2564 น่าจะส่งออกได้ถึง 2 ล้านตันข้าวสาร แต่ล่าสุด 27 พฤษภาคม 2564 นายก สมาคมส่งออกข้าวไทย แจ้งว่า (เดือนมกราคม-เมษายน 2564) มียอดส่งออกเพียง 1.45 ล้านตัน ทั้งนี้จึงคาดและมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณการส่งออกปี 2564 รวมไม่น่าจะเกิน 6 ล้านตัน หรืออาจน้อยกว่า 5 ล้านตันก็เป็นได้

ทั้งนี้สิ่งที่เกษตรกรควรที่จะต้องเตรียมตัวในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก และราคาข้าวมีทิศทางกำลังปรับฐานนี้ ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร โดยหากอ้างอิงย้อนดูราคาส่งออกข้าวไทยในอดีตปี 2559 ข้าวขาว 5% ของไทยเคยปรับลงไปอยู่ที่ฐานราคา 370 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (ที่มา: สมาคมผู้ส่งออก) หรือคิดเป็นราคาข้าวเปลือกที่ความชื้น 15% จะขายได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,700-8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก ราคาเฉลี่ย 8,095 บาท/ตันข้าวเปลือก (ที่มา:กรมการค้าภายใน)

โดยหากเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันด้านราคานั้น ณ ปัจจุบันข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 496 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ส่วนข้าวขาว 5% ของอินเดีย ณ ปัจจุบันราคาอยู่ที่เพียง 398-402 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งนับว่าข้าว 5% ของอินเดียถูกกว่าราคาข้าวไทยถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ก็ยังมีผลทำให้ข้าวไทยขายแข่งได้ยากมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญในช่วงหลังมานี้สถานการณ์ราคาข้าวขาวของเวียดนามที่เคยถูกกว่าไทยมาตลอด แต่หลังจากที่เวียดนามได้เร่งพัฒนาพันธุ์และเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันข้าวขาว 5% เวียดนามก็สามารถเบียดขึ้นมาอยู่ที่ราคา 493-397 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (ราคา ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 ที่มา: International Trader) อีกทั้งในบางช่วงยังสามารถขายได้ในราคาที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ข้าวขาว 5% ของไทยอีกด้วย โดยขายได้ราคาถึง 496 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (ราคา ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564) จึงน่าจับตามองว่าไทยจะเสียส่วนแบ่งนี้ไปในระยะยาวหากยังไม่รีบปรับตัว”

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากกลุ่มของข้าวขาวแล้ว ปัจจุบัน "ราคาข้าวหอมของกัมพูชา" มีราคาสูงถึง 800 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในขณะที่หอมมะลิไทย 781 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (ราคา ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 ที่มา: International Trader) ซึ่งถือว่าแพงกว่าไทยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาก็เร่งพัฒนาหาสายพันธุ์ใหม่ๆที่เป็นที่ยอมรับในตลาดและแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทยได้แล้ว

อย่างไรก็ดีปริมาณการส่งออกข้าวหลักของไทยอยู่ที่ข้าวขาว การปรับตัวลงของไทยทั้งปริมาณและมูลค่าส่งออก หากเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ซึ่งสวนทางกับไทย ทั้งหมดนี้กำลังเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง และเป็นสัญญาณบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของตลาดข้าวไทยด้วยหรือไม่ รองจากข้าวขาวที่ส่งออกในปริมาณมากที่สุด ก็จะเป็น ข้าวหนึ่ง และข้าวหอมมะลิ มียอดขายลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดบริโภคข้าวของโลกกลับเพิ่มในส่วนของข้าวนุ่มจากประเทศคู่แข่งแทน นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราผลิตข้าวส่งออกไม่ตรงกับความต้องการผู้บริโภคหลักที่เปลี่ยนไปแล้วหรือไม่

โดยปัจจัยทั้งหมดนี้มีผลกดดันให้ข้าวไทยในปีนี้อยู่ในช่วงปรับฐานราคาลง และเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดหรือเพิ่มรายได้ขึ้นบ้างในช่วงที่ราคาปรับตัวลงนี้ หลักคือต้องเน้นเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างจริงจัง ใช้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งขณะนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูนาปี เกษตรกรจำเป็นต้องพิจารณาในกาเลือกพันธุ์ข้าวที่จะใช้ปลูก เลือกใช้พันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีความต้านทานต่อโรค ตรงกับความต้องการของตลาด เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะเพาะปลูก ที่สำคัญในพื้นที่ๆเน้นกลุ่มข้าวหอมมะลียิ่งต้องพิถีพิถัน ในเรื่องของพันธุ์ข้าวปลูก การเตรียมพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาข้าวที่จะมีข้าวเมล็ดสั้น และเมล็ดปน เป็นสิ่งสำคัญมาก

การที่มีผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น โดยเริ่มต้นที่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงนั้น เป็นการช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เน้นตรงกับความต้องการของตลาดที่นิยมพื้นนุ่ม และปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้นการเลือกใช้พันธุ์ข้าวปลูก จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวนามาก

ทั้งนี้เป็นเรื่องต้ออย่างยิ่ง ที่ทางสมาคมผู้ส่งออกฯ และหน่วยงานรัฐจะร่วมกันจัดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ 2564 ขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ใหม่อีก และยังมีการสร้างแรงจูงใจให้นักพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกด้วย ซึ่งหากไทยเราทำอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้พันธุ์ที่ดีและตอบโจทย์ตลาด คุณภาพและผลผลิตสูง ก็จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยคืนชีพตลาดข้าวไทย ยกกระดับเพิ่มรายได้เกษตรกร ให้อยู่ได้และลดการพึ่งพาการอุดหนุนช่วยเหลือจากทางรัฐได้อย่างมากอีกด้วย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### **ธ.ก.ส. คาดราคา “ข้าว” เดือน มิ.ย. ส่อร่วง ผลกระทบขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก**

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ชี้ความต้องการของตลาดโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราแผ่นดิบ และปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สุกร กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาปรับลดลง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนมิถุนายน 2564 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 10,637-10,680

บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.92 – 1.33 เนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น ในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของชาวจีน ประกอบกับสต็อกข้าวเหนียวของผู้ประกอบการเริ่มลดลง

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 17.14-17.24 เซนต์/ปอนด์ (11.89-11.96 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.60-1.20 เนื่องจากคาดว่าปริมาณการผลิตและการส่งออกเอทานอลของประเทศบราซิลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบว่ายอดการส่งออกเอทานอลในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.2 จากปีก่อน ทำให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลปรับเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล ขณะที่ความต้องการใช้น้ำตาลของโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยจีนได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การนำเข้าน้ำตาลอีก 0.6 ล้านตันเป็น 4.5 ล้านตัน จากการที่ผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศลดลง

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 58.08-58.80 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.82-2.07 เนื่องจากปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลงกว่าที่คาดการณ์ จากการขาดแคลนแรงงานกรีดยางและภูมิอากาศฝนตกชุก ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากการเข้าถึงและการกระจายวัคซีน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลเยนของประเทศญี่ปุ่น และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 5.16-5.22 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 4.09-5.33 เนื่องจากผลผลิตน้ำมันปาล์มของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับ 2 ของโลกปรับตัวลดลง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,642-8,706 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.24-1.96 เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวและสต็อกข้าวของอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณข้าวส่วนเกินระบายออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,235-11,381 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.51-2.77 เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้เกิดปัญหาการส่งออกข้าวไทย โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรป ประกอบกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ อาทิ ร้านอาหารและภัตตาคารลดลงจากนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.59-7.63 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.20-0.80 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการ เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 1 ปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด ขณะที่ผู้ประกอบการได้มีการนำเข้าวัตถุดิบอื่นเพื่อผลิตอาหารสัตว์ในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศทรงตัว

มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.89-1.93 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.52-2.58 เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ลานมันสำปะหลังเส้นปิดการรับซื้อ และผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้อาจมีคุณภาพลดลงจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น

สุกร ราคาอยู่ที่ 75.08-76.28 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.44-2.01 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง และมาตรการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง

กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 137.20-138.32 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.20-2.00 เนื่องจากมีปัจจัยกดดันราคาจากมาตรการควบคุมร้านอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะยังคง

เข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงสูง และความกังวลของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัย ประกอบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศที่ซบเซา ส่งผลให้ความต้องการบริโภคทั้งในประเทศลดลง

โคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 98.24-98.31 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.01-0.08 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ความต้องการบริโภคเนื้อโคลดลง ตามแนวโน้มเนื้อสัตว์ประเภทอื่น จากอาหารตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ผลผลิตเนื้อโคอาจลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวยังคงทรงตัวในระดับสูงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ท่ามกลางภาวะการค้าที่ชะลอลงเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดน้อยลง ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดเริ่มมีน้อยลง ทำให้ผู้ส่งออกเล็งที่จะทำสัญญาขายข้าวฉบับใหม่ ประกอบกับยังไม่มั่นใจว่าจะส่งมอบข้าวได้ตามกำหนดหรือไม่เพราะยังมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะที่ต้องส่งมอบไปยังปลายทางในตะวันออกกลางและยุโรป ขณะที่ผู้ค้าข้าวบางส่วนรอดูผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (summer-autumn crop) ที่จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวในไม่ช้านี้ โดยข้าวขาว 5% ราคายังคงอยู่ที่ประมาณ 490-495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม วงการค้าคาดว่าความต้องการข้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์ จะกลับเข้ามาอีกครั้งในไม่ช้านี้

ในการประชุมออนไลน์ของหน่วยงานของทางการเวียดนาม นาย Le Hoang Tai รองหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่าสินค้าเกษตรของเวียดนามได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากคุณภาพรวมทั้งการปรับปรุงความสามารถในการจัดหาของผู้ประกอบการ

จีนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ประมาณ 16,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 32.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้จีนยังเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 47.8% ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยที่สินค้าผัก กาแฟ ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลังและอาหารทะเลเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ดำเนินมาตรการ เพื่อกระตุ้นการส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบสุขอนามัยพืช การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิด การพัฒนาตราสินค้าและการออกใบรับรองคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ประเทศจีนถือเป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเวียดนาม โดยมีสัดส่วนประมาณ 28% ของการส่งออกสินค้าเกษตรและประมงทั้งหมดของเวียดนาม ซึ่งมีสินค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง เช่น ผัก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ ข้าว มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นต้น เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีความต้องการสูง รวมถึงข้อได้เปรียบในการขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากเวียดนามมีชายแดนติดกับจีน

ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูหนาวปรัง (the dry-season) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนประมาณ 2.93 ล้านตันข้าวเปลือกจากพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 2.87 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็น 141.45% จากแผนการเพาะปลูกที่วางไว้

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (China's National Grain Trade Center; NGTC) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา มีการจำหน่ายข้าวเปลือก (old crop paddy) จากสต็อกรัฐบาลจำนวนประมาณ 603,209 ตัน (คิดเป็น 8.3% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล) จากจำนวนข้าวเปลือกเก่าในสต็อกรัฐบาลที่นำออกมาประมูลขาย 4 ครั้ง จำนวนประมาณ 7.2 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 160,053 ตันที่จำหน่ายได้ในเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2021-31 มีนาคม 2022) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 1,040 ตัน จากประเทศสมาชิก CPTPP (จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอข้าวออสเตรเลีย (whole grain rice) เพียง 80 ตันเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีผลการตัดสินประมูล) โดยมีรายงานว่ารัฐบาลสามารถซื้อข้าวจากการประมูลในครั้งนี้ได้เพียง 20 ตันเท่านั้น

ทั้งนี้ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ทางการกรุงนิวเดลีของอินเดีย ระบุว่ามาตรการล็อกดาวน์ในกรุงนิวเดลีจะถูกขยายต่อไปอีก 1 สัปดาห์หรือจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จากกำหนดเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ทั้งในภาคการผลิต และกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง



ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สอง เนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นและระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน (ก่อนหน้านี้ราคาปรับลดลงติดต่อกันถึง 7 สัปดาห์) โดยขำหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 382-388 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 379-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวของอินเดียยังคงต่ำกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆค่อนข้างมาก

วงการค้าข้าวระบุว่า ในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศค่อนข้างทรงตัว ขณะที่การขนส่งและขนถ่ายสินค้าข้าวที่ทำเรือ 2-3 แห่ง ต้องหยุดชะงักลงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากพายุไซโคลนยาอาสเคลื่อนขึ้นฝั่งที่รัฐกัลกัตตา ทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดลง

นาย BV Krishna Rao ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (the Rice Exporters Association) ระบุว่าจากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ปรับลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือที่อัตรา 35% (จากเดิมที่อัตรา 40% และ 50%) เป็นระยะเวลา 1 ปีนั้น คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวของอินเดียไปยังตลาดฟิลิปปินส์ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าอินเดียมีข้อเสียเปรียบที่ผู้ส่งออกข้าวต้องเผชิญคือ ต้องมีการใช้เรือแบบเทกอง (break bulk vessels) จำนวนมาก เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ได้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าว ประกอบกับต้นทุนของค่าขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์สูงขึ้น โดยในขณะนี้อินเดียมีเรือแบบเทกองที่มีความพร้อมน้อยลงซึ่งทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบข้าว

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูร้อน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2021 มีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 24.75 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ 21.5 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยที่การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID-19

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 3 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 โดยคาดว่า ในปีการผลิต 2020/21 (กรกฎาคม 2020-มิถุนายน 2021) จะมีผลผลิตข้าวจำนวนประมาณ 121.46 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 119.6 ล้านตัน ประกอบด้วยผลผลิตในฤดูการผลิต the Kharif season (มิถุนายน-ธันวาคม) จำนวนประมาณ 104.3 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102.6 ล้านตัน และในฤดูการผลิต the Rabi season (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) จำนวนประมาณ 17.16 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 17.0 ล้านตัน

ทั้งนี้ การพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 2 คาดว่า ในปีการผลิต 2020/21 (กรกฎาคม 2020-มิถุนายน 2021) จะมีผลผลิตข้าวจำนวนประมาณ 123.2 ล้านตัน ประกอบด้วยผลผลิตในฤดูการผลิต the Kharif season (มิถุนายน-ธันวาคม) จำนวนประมาณ 103.75 ล้านตัน และในฤดูการผลิต the Rabi season (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) จำนวนประมาณ 16.57 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตร รายงานว่า รัฐบาลอินเดียได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิตนี้ (2020/21) (กรกฎาคม 2020-มิถุนายน 2021) ไว้ที่จำนวนประมาณ 121.1 ล้านตัน ประกอบด้วยผลผลิตในฤดูการผลิต the Kharif season (มิถุนายน-ธันวาคม) จำนวนประมาณ 104.3 ล้านตัน และในฤดูการผลิต the Rabi season (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) จำนวนประมาณ 16.8 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 สามารถจัดหาข้าวเปลือกได้

แล้วประมาณ 78.787 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.23% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 72.125 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวฤดูการผลิต Kharif crop จำนวนประมาณ 70.662 ล้านตัน และจากฤดูการผลิต Rabi rice crop (พฤษภาคม-พฤษภาคม) ประมาณ 8.125 ล้านตัน) และมากกว่าปริมาณที่จัดหาได้เมื่อปีที่แล้ว (KMS 2019/20) ที่จัดหาได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 77.345 ล้านตัน

โดยจัดหาได้จากรัฐ Punjab ประมาณ 20.282 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 26.2% ของข้าวที่จัดหาทั้งหมด ตามด้วยรัฐ Telangana สัดส่วนประมาณ 11.5% รัฐ Uttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 8.6% รัฐ Odisha สัดส่วนประมาณ 8.4% รัฐ Chattisgarh สัดส่วนประมาณ 7.87% รัฐ Haryana สัดส่วนประมาณ 7.3% รัฐ Andhra Pradesh สัดส่วนประมาณ 7.3% รัฐ Madhya Pradesh สัดส่วนประมาณ 4.8% รัฐ Bihar สัดส่วนประมาณ 4.5% รัฐ Tamil Nadu สัดส่วนประมาณ 4.1% และรัฐอื่นประมาณ 8.5% โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 11.704 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20.5073 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 259 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้านรูปี หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ผ่านมา)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศราคาซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20

ที่มา *Oryza.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2563-25 พฤษภาคม 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 826,362 ตัน ลดลงประมาณ 23.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,086,944 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 136,550 ตัน ลดลงประมาณ 32.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 203,651 ตัน ในช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 689,812 ตัน ลดลงประมาณ 21.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 883,292 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 230,094 ตัน ลดลงประมาณ 38.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 372,492 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,088 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-25 พฤษภาคม 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 145,446 ตัน ฝรั่งเศส 130,565 ตัน อิตาลี 81,801 ตัน สเปน 74,753 ตัน โปแลนด์ 58,948 ตัน เยอรมนี 54,768 ตัน เบลเยียม 49,492 ตัน โปรตุเกส 43,842 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,893 ตัน สวีเดน 18,727 ตัน บัลแกเรีย 13,694 ตัน ลิทัวเนีย 12,133 ตัน สโลวาเกีย 6,771 ตัน เดนมาร์ก 6,266 ตัน โรมาเนีย 5,467 ตัน ฮังการี 5,611 ตัน กรีซ 4,655 ตัน ออสเตรีย 3,982 ตัน ไอร์แลนด์ 3,868 ตัน ไซปรัส 2,392 ตัน ฟินแลนด์ 1,944 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-24 พฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 145,682 ตัน ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 75,289 ตัน ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 53,641 ตัน ลดลง 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 22,788 ตัน ลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากซูรินามจำนวน 16,430 ตัน เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 101,487 ตัน ลดลง 28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 77,727 ตัน ลดลง 41.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 75,851 ตัน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 75,070 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 67,712 ตัน ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 118,920 ตัน ลดลง 50.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 18,160 ตัน ลดลง 44.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 14,105 ตัน ลดลง 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 13,477 ตัน เพิ่มขึ้น 648.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 12,352 ตัน เพิ่มขึ้น 90.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-24 พฤษภาคม 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 87,566 ตัน เบลเยียม 45,830 ตัน ฝรั่งเศส 43,379 ตัน โปรตุเกส 40,816 ตัน สเปน 40,356 ตัน อิตาลี 36,231 ตัน โปแลนด์ 22,466 ตัน บัลแกเรีย 5,985 ตัน เยอรมนี 5,553 ตัน เดนมาร์ก 1,610 ตัน โรมาเนีย 298 ตัน เป็นต้น (ข้อมูลของสหราชอาณาจักรไม่มีการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564) ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 102,486 ตัน เนเธอร์แลนด์ 69,858 ตัน อิตาลี 43,659 ตัน เยอรมนี 40,134 ตัน โปแลนด์ 31,214 ตัน สเปน 26,230 ตัน เบลเยียม 25,334 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,722 ตัน สวีเดน 19,220 ตัน สโลวีเนีย 9,783 ตัน เดนมาร์ก 5,913 ตัน บัลแกเรีย 5,236 ตัน

ลิทัวเนีย 5,491 ตัน โรมาเนีย 4,272 ตัน ฮังการี 3,448 ตัน โปตุเกส 2,781 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 124,479 ตัน เนเธอร์แลนด์ 38,703 ตัน ฝรั่งเศส 20,363 ตัน อิตาลี 12,461 ตัน สเปน 9,641 ตัน โปแลนด์ 6,662 ตัน เยอรมนี 1,731 ตัน โปตุเกส 1,101 ตัน ลิทัวเนีย 1,024 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-25 พฤษภาคม 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 245,711 ตัน เพิ่มขึ้น 38.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 176,908 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 177,012 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 143,774 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 68,699 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 107.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,134 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,711 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-25 พฤษภาคม 2564 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 121,172 ตัน สเปน 35,954 ตัน โปตุเกส 23,893 ตัน กรีซ 20,359 ตัน เบลเยียม 15,171 ตัน เนเธอร์แลนด์ 12,316 ตัน บัลแกเรีย 4,429 ตัน โรมาเนีย 2,831 ตัน ฝรั่งเศส 3,054 ตัน เยอรมนี 2,428 ตัน โปแลนด์ 1,662 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 861 ตัน เดนมาร์ก 365 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*

